



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๑๑๓



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๐๘๖๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสาระสำคัญสอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างไรก็ดี เพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน ปง. มีความชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สำนักงาน ปง. ควรประมวลปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการฟอกเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางที่ถูกใช้กระทำความผิดที่มีความเสี่ยงสูง จากการรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของสำนักงาน ปง. และการยกระดับขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและสืบสวนการทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้น รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความร่วมมือ และการปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อประเมินความสำเร็จของการปรับปรุงบทบาท ภารกิจของสำนักงาน ปง. อันจะส่งผลให้ประเทศไทยมีการดำเนินการด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สำนักงาน ปง. ควรพัฒนาหรือนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สำคัญโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) ที่เกี่ยวกับคดีฟอกเงิน โดยเฉพาะในกระบวนการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองพัฒนาระบบราชการ ๒

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๕๕๕๕ ต่อ ๘๘๒๘ (โพชนงค์) หรือ ๘๘๖๕ (ชนัญญ์ภรณ์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th